

PHONG trào thanh niên là hoạt động thực tiễn của đông đảo thanh niên nói riêng, tuổi trẻ nói chung nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nó được thể hiện ở mục tiêu xác định, có tổ chức hướng dẫn và có đông đảo lực lượng tham gia. Mấy chục năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động và tổ chức hướng dẫn hàng loạt phong trào thanh niên phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, qua đó đẩy lên phong trào hành động cách mạng của thanh niên một cách toàn diện và sâu sắc, với hiệu quả lớn lao.

Đẩy lên phong trào hành động cách mạng vừa là một trong những chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên đồng thời vừa là phương thức hoạt động của Đoàn nhằm tập hợp thanh niên, thực hiện chức năng giáo dục xã hội chủ nghĩa và phát động các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Đến lượt nó, các hoạt động thực tiễn của phong trào thanh niên lại trở thành nơi rèn luyện, hình thành nhân cách của thế hệ thanh niên; qua đó tiếp tục xây dựng, đổi mới và phát triển đoàn Thanh niên không ngừng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với ý nghĩa đó, có thể nói *phong trào thanh niên là thước đo năng lực tập hợp, tổ chức, giáo dục thanh niên* của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là địa bàn trọng yếu để Đoàn Thanh niên khẳng định vị thế, vai trò và sự cống hiến của mình vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng, Nhà nước và nhân dân, thừa nhận vị trí, vai trò và đánh giá cống hiến của Đoàn Thanh niên chủ yếu thông qua phong trào thanh niên qua các

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ phong trào thanh niên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước

NGUYỄN THỌ ÁNH*

thời kỳ lịch sử. Do đó, có thể nói khái quát, lịch sử của *Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh* là lịch sử của phong trào thanh niên cách mạng Việt Nam; và ngược lại, từ vai trò tổ chức sáng tạo của Đoàn, có thể nói, lịch sử của phong trào thanh niên Việt Nam cũng là cốt cách và sức sống của lịch sử *Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh*.

Đại hội lần thứ VII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định triển khai nhiều chương trình hành động nhằm tổ chức tốt phong trào cách mạng của tuổi trẻ: "*Thanh niên học tập, sáng tạo làm chủ khoa học - công nghệ*"; "*Thanh niên tình nguyện thực hiện chương trình, dự án trọng điểm quốc gia*", "*Thanh niên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc*"... Thực chất, các chương trình này đều nằm trong khuôn khổ của hai phong trào lớn mang tên "*Tuổi trẻ giữ nước*" và "*Thanh niên lập nghiệp*". Và trên thực tế, qua đó, thanh niên nước ta không ngừng trưởng thành và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng xứng đáng hơn trong vị thế là đội hậu bị tin cậy của Đảng, người đại diện lợi ích chân chính của tuổi trẻ Việt Nam.

* Hiệu trưởng Trường Đoàn Hải Phòng

Chương trình "Thanh niên học tập, sáng tạo làm chủ khoa học - công nghệ" với mục tiêu là, chăm lo bồi dưỡng để nâng cao trình độ học vấn, khoa học - công nghệ, chuyên môn, nghề nghiệp cho thanh, thiếu nhi; tổ chức động viên thanh niên xung kích thực hiện chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ vì sự phát triển của mỗi thanh thiếu nhi và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... đã tiến những bước dài quan trọng và gặt hái được không ít thành công.

Thanh niên trường học đóng góp sức mình to lớn và rất đáng ghi nhận không chỉ trong nhiệm kỳ 1997 - 2002 và hiện nay tiếp tục chứng minh vai trò và tiềm năng của mình thông qua các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ tiến quân vào nghiên cứu khoa học, làm tốt các hoạt động hỗ trợ học tập khác. Điều cần khẳng định là, chính các hoạt động nghiên cứu và tập sự nghiên cứu khoa học được giới sinh viên đặc biệt quan tâm và tổ chức đoàn ở các trường học chủ động tập trung chỉ đạo. Số lượng các tổ chức và sinh viên tham gia các loại hình hoạt động này không ngừng gia tăng: từ 6 923 câu lạc bộ học thuật (năm 1997) tới 16 220 câu lạc bộ với gần 200 000 sinh viên (năm 1998) qua 23 996 câu lạc bộ với 872 682 lượt sinh viên (năm 2001) đến 28 642 câu lạc bộ với 1 376 400 lượt sinh viên (năm 2003)...

Nhiều hình thức thu hút, tập hợp lực lượng thanh niên trường học tham gia hoạt động khoa học rất sinh động xuất hiện và thu được kết quả không nhỏ như: các cuộc thi Ô-lim-píc, Đì-namic, Diễn đàn Sinh viên - Nhà doanh nghiệp tương lai, Hội thi tin học trẻ... Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là hai trung tâm của phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên. Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, Thủ đô Hà Nội có gần 6 000 đề tài nghiên cứu của 7 164 sinh viên được nghiệm thu; thành phố Hồ Chí Minh có 1 042 đề tài (555 đề tài cấp thành phố, 1 đề tài cấp bộ) với 20 000 sinh viên tham gia. Năm học 2003 có 6 265 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được nghiệm thu với giá trị 9 256,5 triệu đồng.

Các hoạt động hỗ trợ học tập khác được các tổ chức đoàn quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, trong các trường học, các hình thức hỗ trợ đã trở thành phổ biến, sâu rộng được sinh viên, học sinh đón nhận và tham gia mạnh mẽ: lập "Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ", "Giúp bạn nghèo vượt khó", "Tín dụng sinh viên; học bổng Nguyễn Thái Bình; các giải thưởng: "Sao tháng Giêng", "Lý Tự Trọng"... Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, các cấp bộ đoàn trong cả nước đã huy động được 87 740,5 triệu đồng, trao học bổng và trợ cấp học tập cho 519 681 sinh viên, học sinh; 41 434 học sinh sinh viên đã được vay 73,5 tỉ đồng từ Quỹ Tín dụng đào tạo. Riêng năm 2003, Đoàn Thanh niên trong cả nước có 3 867 trường học lập được Quỹ học bổng và đã trao cho 97 772 học sinh, sinh viên với số tiền 23 889 triệu đồng và Quỹ Tín dụng đào tạo đã cho 12 856 học sinh, sinh viên vay 9 336 triệu đồng.

Nhờ những hoạt động hỗ trợ này mà nhiều tài năng học sinh, sinh viên được khuyến khích phát triển, nhiều học sinh, sinh viên được tạo cơ hội vượt lên hoàn cảnh khó khăn để phấn đấu học tập giỏi. *Nhưng qua đây, điều có ý nghĩa lớn nhất là, Đoàn Thanh niên đã tạo ra động lực tinh thần cổ vũ phong trào thi đua học tập mang tính "cạnh tranh" lành mạnh trong khối học sinh, sinh viên để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh lao động chất lượng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.*

Trong khối công nhân, viên chức, Đoàn Thanh niên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào CKT (chất lượng - kiểu dáng - tiết kiệm), cổ vũ, động viên và tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, rèn luyện tiếp thu kiến thức khoa học - kỹ thuật, chủ động vươn lên làm chủ công nghệ hiện đại. Ngoài phong trào thi đua "Ôn luyện tay nghề, thi thợ giỏi" vẫn được duy trì (năm 1997- 2001, các cấp bộ đoàn tổ chức 7 982 cuộc thi tay nghề, thợ giỏi với 463 509 lượt đoàn viên tham gia. Năm 2003 có 1 638 hội thi với 114 574 đoàn viên, thanh niên tham gia), Đoàn Thanh niên chú trọng chỉ đạo xây dựng mô hình "Ban Khoa học -

kỹ thuật trẻ", thường xuyên tổ chức các cuộc thi, triển lãm sáng tạo khoa học - kỹ thuật trẻ... Năm 2003, Đoàn Thanh niên khối công nhân viên chức hoàn thành 6 388 đề tài, sáng kiến, làm lợi 63 951 triệu đồng.

Đối với thanh niên khối nông thôn, Đoàn Thanh niên coi trọng hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào quá trình sản xuất nông nghiệp. Từ 1997- 2002, Đoàn Thanh niên tổ chức thành công 52 659 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư; thành lập và duy trì hoạt động đều đặn 3 745 câu lạc bộ khoa - học kỹ thuật trẻ, với 4 350 005 hội viên tham dự. Năm 2003, Đoàn Thanh niên tổ chức 11 716 lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật cho 575 580 lượt đoàn viên, thanh niên; thành lập và duy trì thường xuyên và hiệu quả 4 650 câu lạc bộ khuyến nông với 103 816 hội viên; 903 câu lạc bộ khuyến lâm, ngư với 41 127 hội viên.

Những hoạt động tổ chức, tạo điều kiện và xây dựng môi trường thuận lợi, cổ vũ thanh niên tiến quân vào khoa học - kỹ thuật là một trong những đóng góp tích cực của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm bồi dưỡng nguồn lao động trẻ, cổ vũ họ chủ động tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Với mục tiêu động viên thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của đất nước và các địa phương, đơn vị nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo cũng như tiềm năng to lớn của tuổi trẻ trong nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho thanh niên, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, bồi dưỡng và nâng cao năng lực chỉ đạo đội ngũ cán bộ đoàn, xây dựng và củng cố tổ chức đoàn, tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thực tế **Chương trình "Thanh niên tình nguyện thực hiện các chương trình, dự án quốc gia"** đã động viên thế hệ trẻ đóng góp sức mình cho công cuộc kiến thiết nước nhà, và qua đó, Đoàn Thanh niên tiến bộ không ngừng.

Để thực hiện tốt chương trình này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai hàng loạt những dự án trọng điểm, mang tầm cỡ quốc gia. Dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên nhận với Chính phủ xây dựng 51 km đường (đoạn Hiên - Thạnh Mỹ thuộc tỉnh Quảng Nam). Tham gia thực hiện thi công phần dự án này gồm các đơn vị thanh niên xung phong thuộc các Tổng đội Trường Sơn, Đà Nẵng, Sông Đà, Gia Lai và Tổng đội Thanh niên xung phong Nông nghiệp 4. Do thực hiện tốt mục tiêu thi đua "Tiết kiệm - chất lượng - an toàn - hiệu quả", Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho đơn vị xuất sắc nhất của toàn tuyến.

Dự án xây dựng Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ, Hải Phòng (khởi công từ năm 1999) và Đảo Thanh niên Cồn Cỏ, Quảng Trị là hai dự án có vị trí quan trọng đặc biệt cả về giá trị truyền thống lẫn giá trị kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng. Hai dự án này đã thành công trong việc đưa thanh niên ra lập nghiệp, khai thác nguồn lợi kinh tế của biển đảo và góp phần củng cố thế trận an ninh - quốc phòng ở những vị trí tiền tiêu của Tổ quốc. Về dự án làng thanh niên lập nghiệp ven đường Hồ Chí Minh, hiện đang triển khai thí điểm ở 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam với số vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 10 tỉ đồng. Dự án bước đầu mang lại hiệu quả rất khả quan: Trồng mới 350 ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 1 700 ha, bảo vệ 2 300 ha rừng, khai hoang 50 ha đất nông nghiệp, xây dựng 4 đập nước, 4 vườn ươm, hoàn thiện 8 km đường giao thông nội vùng, 4 trạm điện 100 kVA, xây dựng 4 nhà tập thể cho 170 hộ thanh niên lập nghiệp, giải quyết việc làm cho 1 000 thanh niên...

Tham gia dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, đến hết tháng 12-2002, đã trồng mới 2 300 ha rừng, bảo vệ và chăm sóc 4 900 ha rừng, khoanh nuôi và bảo vệ 10 600 ha rừng, giải quyết việc làm cho 10 000 lao động thanh niên vùng dự án. Dự án 773 về nuôi trồng thủy sản đã huy động được 6 500 triệu đồng từ dân cư và 12 140 triệu đồng từ ngân sách. Hiện nay, đã đưa vào sử dụng 400 ha đầm nuôi tôm, giải quyết việc làm cho 1 000 lao động. Dự án Khu kinh tế thanh niên xung

phong Vinh Quang (Hải Phòng), thực hiện từ năm 2002 với nhiệm vụ trồng rừng phòng hộ ven biển, xây dựng khu nuôi tôm xuất khẩu. Dự án xóa cầu khỉ, xây dựng cầu mới phục vụ nhu cầu giao thông nông thôn đồng bằng sông Cửu Long được triển khai từ năm 1999, đến nay Đoàn Thanh niên hoàn thành gần 6 000 cây cầu mới và 1 225 km đường giao thông được nâng cấp, cải tạo.

Dự án trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi tại 125 xã nghèo đặc biệt khó khăn thuộc 10 tỉnh: Lạng Sơn, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Phước, Sóc Trăng, Cà Mau, riêng năm 2000 - 2001 đã có 500 trí thức trẻ tình nguyện tham gia. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố dù không thuộc dự án nhưng cũng triển khai hoạt động này tại địa phương rất hiệu quả. Sau mấy năm thực hiện dự án, hoạt động của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện tại các địa phương được các cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương đánh giá cao. Nhiều trí thức trẻ sau khi hết hạn phục vụ đã tình nguyện ở lại làm việc lâu dài tại địa phương. Nhiều đoàn viên thanh niên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và nhiều người được tuyển dụng làm công chức nhà nước. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ cho mở rộng dự án, đưa tiếp 1 000 trí thức trẻ tình nguyện đi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua, 28 tỉnh, thành đoàn đã đưa 535 y sĩ, bác sĩ đi xây dựng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở những vùng đặc biệt khó khăn.

Góp phần thực hiện dự án tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, Đoàn Thanh niên các cấp đã khai thác nguồn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm. Từ năm 1997 đến 2001, tổ chức đoàn đã triển khai thực hiện 7 823 dự án nhỏ với tổng số vốn vay là 284 608,9 triệu đồng, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho 177 403 lao động trẻ. Ngoài ra, thông qua hình thức tín chấp, Đoàn Thanh niên đã giúp thanh niên vay vốn phát triển sản xuất. Những năm 1997 - 2001, Đoàn Thanh niên đã tín chấp

cho 406 452 lượt thanh niên vay 656 590 triệu đồng cho 51 117 dự án. Riêng năm 2003, Đoàn Thanh niên đã khai thác được các nguồn vốn 152,299 tỉ đồng cho 127 351 thanh niên phát triển sản xuất (đáng lưu ý trong đó có 66,386 tỉ đồng vốn do thanh niên tự giúp nhau).

Phát huy những thành công bước đầu của chương trình tình nguyện thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, mùa hè năm 2000, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào thanh niên tình nguyện và ngay lập tức, nó mang lại hào khí và sức sống của phong trào thanh niên. Từ mùa hè đầu tiên - năm 2000, có 1,6 triệu lượt thanh niên của 42 tỉnh, thành phố tham gia ở 2 300 xã, đến năm 2004, đã có hơn 6 triệu lượt thanh niên của tất cả các tỉnh, thành phố hoạt động trên địa bàn 15 000 xã trong cả nước. Ngày 3-10-2004 vừa qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổng kết 5 năm phong trào thanh niên tình nguyện. Những thành tích do phong trào này mang lại thực sự có giá trị vô cùng to lớn. Trong 5 mùa chiến dịch, các thanh niên tình nguyện đã chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ cho 2,2 triệu lượt người; sửa chữa và xây mới 23 021 căn nhà; tu sửa 51 079 km đường giao thông; hoàn thành hơn 6 000 cây cầu, đào hơn 4 000 giếng nước sinh hoạt; đưa hơn 2 000 trí thức đến với gần 700 xã đặc biệt khó khăn; tổ chức hơn 70 000 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa...; mở 32 371 lớp xóa mù chữ, phổ cập tiểu học và trung học cơ sở cho 840 712 người; khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 6 triệu lượt người... Giá trị mà phong trào thanh niên tình nguyện mang lại không chỉ là hàng ngàn tỉ đồng, mà điều có ý nghĩa lớn lao hơn, cao quý hơn là nó mang lại niềm tin yêu của cộng đồng xã hội đối với thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới.

Từ thực tiễn 5 năm phong trào thanh niên tình nguyện, có thể khẳng định: Phong trào "Thanh niên tình nguyện" là bài ca của lớp trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng đất nước, vừa động viên lực lượng thanh niên tham gia giải quyết những khó khăn của cộng đồng, vừa là môi trường sinh động để thanh niên rèn luyện, thử

thách, là trường học thực tiễn với những kiến thức, vốn sống vô cùng phong phú mà không có sách vở nào ghi hết được....

Cũng qua trường học thực tiễn ở 5 mùa tình nguyện, tổ chức của Đoàn, Hội các cấp đã kết nạp được 294 437 đoàn viên, 486 981 hội viên, thành lập 1 455 chi đoàn, 5 351 chi hội; giới thiệu 22 212 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 10 020 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tiếp tục tổ chức thành công **mô hình thanh niên xung phong**. Đến tháng 12-2004, cả nước có 86 đơn vị thanh niên xung phong thuộc 22 tỉnh, thành phố và Trung ương Đoàn, trong đó có 25 tổng đội, 30 doanh nghiệp, 20 ban quản lý dự án, 11 trung tâm hoặc trường đào tạo nghề.

Qua thực tiễn, bước đầu có thể rút ra thanh niên xung phong được tổ chức theo **4 loại hình**: 1 - Doanh nghiệp thanh niên xung phong, là mô hình chủ yếu của các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng; 2 - Tổng đội thanh niên xung phong, là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu (do chính quyền ra quyết định thành lập và giao cho Đoàn Thanh niên quản lý, hiện nay có 25 tổng đội); 3 - Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp có chức năng làm chủ đầu tư quản lý các dự án bằng ngân sách nhà nước (đa số Ban Quản lý dự án do Trung ương Đoàn thành lập để thực hiện các dự án thí điểm do Chính phủ giao cho Đoàn Thanh niên quản lý đầu tư; 4 - Trung tâm (hoặc trường) cai nghiện, giáo dục dạy nghề. Chức năng chủ yếu của loại hình này là tập hợp, giáo dục, cải tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho các đối tượng mắc phải các tệ nạn xã hội như nghiện ma túy, mại dâm, trẻ bụi đời... Cả nước hiện có 11 trường, trung tâm thuộc loại này ở các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng.

Với 4 loại hình hoạt động trên, thanh niên xung phong ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong đời sống xã hội bằng những hoạt động kinh tế - xã hội rất có hiệu quả. Hiện nay, thanh

niên xung phong thường xuyên có 30 000 đội viên lao động ổn định và gần 30 000 lao động theo thời vụ; doanh số hàng năm đạt hàng ngàn tỉ đồng (nộp ngân sách hàng trăm tỉ đồng). Ý nghĩa lớn nhất là đội hình thanh niên xung phong đã xuất hiện ở những nơi khó khăn "đầu sóng, ngọn gió" nhất như các đảo tiền tiêu (Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ), khai hoang lấn biển, trồng rừng, xây dựng công trình Thủy điện Ya Ly, Đường Hồ Chí Minh, xóa cầu khỉ ở đồng bằng sông Cửu Long, v.v...

Những năm qua, sự đóng góp của thế hệ trẻ nước ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước rất quan trọng và to lớn. Qua đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Từ thực tiễn, trước yêu cầu phát triển mới, để tiếp tục đẩy lên mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa phong trào thanh niên hành động cách mạng, cần chủ động thực hiện tốt một số công việc chính sau:

1 - Đoàn Thanh niên chủ động xây dựng chương trình hành động dài hạn một cách phù hợp và thiết thực, chuẩn bị tốt nhất những điều kiện cần và đủ về mọi mặt để thực hiện có hiệu quả cao. Lựa chọn đúng và trúng những khâu then chốt, những lĩnh vực vừa sức phù hợp với khả năng, tâm lý và nhu cầu thực tế của thế hệ trẻ.

2 - Chính phủ tiếp tục dành sự ưu tiên thỏa đáng về mọi mặt để thế hệ trẻ cống hiến ngày càng tốt hơn cho đất nước. Đổi mới sự chỉ đạo phối hợp các cấp, các ngành với Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện các chương trình, dự án, nhất là cơ chế, chính sách đối đãi thế hệ trẻ tình nguyện phục vụ ở những lĩnh vực quan trọng, nơi xa xôi hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

3 - Các cấp ủy và chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm phối hợp, giúp đỡ Đoàn Thanh niên. Các bộ, ngành ở trung ương và các địa phương không ngừng đổi mới cơ chế phối hợp, chính sách ưu tiên cho thế hệ trẻ trong việc thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn địa phương mình. □